



ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๑ ประจำเดือน ๒๕๖๕

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาวปี

พ.ศ. 2565 – 2566

ด้วยอำเภอเมืองอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แจ้งแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี พ.ศ. 2565 – 2566 โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2565 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 และจากการคาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พบว่า ช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2565 ถึงช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยคาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่จังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ทั้งนี้ให้จังหวัดดำเนินการตามแนวทางการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จากอากาศหนาวจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2565 – 2566 เพื่อศูนย์อำนวยการและบูรณาการ ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาว และจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 – 2566 เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นไปตามข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จึงให้ท่านดำเนินการดังนี้

การเตรียมความพร้อม

- 1.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินภัยจากอากาศหนาว ปี พ.ศ.2565 – 2566 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทุกระดับ
- 1.2 ติดตามการคาดการณ์ลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด พร้อมทั้งแจ้งเตือน และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่
- 1.3 ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุฯ โดยเฉพาะการสำรวจปรับปรุงข้อมูลบัญชีกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ คนพิการทุพพลภาพ เด็กไร้ผู้อุปการะ สตรีมีครรภ์ เป็นต้น เป็นการปรับปรุงข้อมูลวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัย ที่มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบภัยจากอากาศหนาวพร้อมซักซ้อมแนวทางการแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ
- 1.4 สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยการประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เช่น การงดดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ (Kypothennia) การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศเพราะจะทำให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ เป็นต้น พร้อมทั้ง ให้นำหน่วยงานด้านสาธารณสุข เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว และหากมีกรณี การเสียชีวิตจากอากาศหนาว ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงข้อมูล พร้อมทั้งรายงานมายังอำเภอเมืองทันที

1.5 เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้ง และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศหนาวเย็น จึงเน้นย้ำให้กำหนดมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.5.1 การป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา เผื่อระงับการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว และให้รณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกรให้ใช้วิธีการไถกลบ แทนการเผาตอซังข้าว และวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดมลพิษในอากาศและปัญหาหมอกควัน

1.5.2 การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการสัญจร อาทิ กรณีถนนลื่น และทัศนวิสัยต่ำจากหมอกหนา โดยประสานหน่วยงานของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ การติดตามสภาวะอากาศให้ดำเนินการติดตั้งส่องสว่างบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

2 การเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวขึ้นในพื้นที่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1 ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ ทั้งหน่วยทหาร ภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ และประชาชนจิตอาสา เพื่อบูรณาการการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ตลอดจนแบ่งพื้นที่ และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวให้ชัดเจน ทัวถึง ไม่ซับซ้อน

2.2 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาว ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและประโยชน์สูงสุดของรัฐเป็นสำคัญ

3 หากเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานอำเภอทราบ เป็นประจำทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะยุติ



ที่มา : หนังสือที่ว่ากรอำเภอบึงอบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ0118.2/ว1628 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาวปี พ.ศ. 2565 – 2566 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565